

สพฐ.จัดโครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นำเสนอเมื่อ : 30 ธ.ค. 2565

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการประกวดผลงาน วิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ ผลงานวิจัยด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคลากรในสังกัด สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับ คุณภาพการจัดการศึกษา และเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ เผยแพร่ในเวทีวิชาการของหน่วยงาน ดานการวิจัย และวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้

- ๑) ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้สนใจสมัครต้องส่งเอกสารใบสมัคร และผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย ไฟล์ PDF ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามวันเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาต้นสังกัดกำหนด
- ๒) ตรวจสอบผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยโดยใช้แบบตรวจสอบผลงาน
- ๓) รวบรวมจัดส่งต้นฉบับเอกสารใบสมัคร เอกสารผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยของผู้สมัคร จำนวน ๓ ชุด และแบบสรุปจำนวน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานด้านวิจัย และนักกรรมการลงนามรับรอง จัดส่งทางไปรษณีย์ และจัดส่งไฟล์ PDF ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล researchcontestobec@gmail.com ทั้งนี้ต้องจัดส่งทั้ง ๒ ช่องทาง ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ประทับตราไปรษณีย์)

[รายละเอียดดังไฟล์แนบ](#)



ที่ ศธ ๐๔๐๐๘/๓๓๕๒

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ใบสมัคร	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. แบบฟอร์มการจัดส่งผลงาน	จำนวน ๑ ชุด
๔. แบบตรวจสอบผลงาน	จำนวน ๑ ชุด
๕. แบบสรุปจำนวน	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินงานโครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม และเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคลากรในสังกัด สู่การนำไปประยุกต์ใช้ในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา และเพื่อคัดเลือกผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ เผยแพร่ในเวทีวิชาการของหน่วยงานด้านการวิจัย และวารสารการวิจัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้ ๑) ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดผลงานวิจัยดี มีคุณภาพ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้สนใจสมัครต้องส่งเอกสารใบสมัคร และผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย ไฟล์ PDF ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยและรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ตามวันเวลาที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัดกำหนด ๒) ตรวจสอบผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยโดยใช้แบบตรวจสอบผลงาน ๓) รวบรวมจัดส่งต้นฉบับเอกสารใบสมัคร เอกสารผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัยของผู้สมัคร จำนวน ๓ ชุด และแบบสรุปจำนวน โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ผู้ประสานงานด้านวิจัย และนวัตกรรมลงนามรับรอง จัดส่งทางไปรษณีย์ และจัดส่งไฟล์ PDF ผลงานวิจัยในรูปแบบบทความวิจัย และรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ที่อีเมล researchcontestobec@gmail.com ทั้งนี้ต้องจัดส่งทั้ง ๒ ช่องทาง ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ (ประทับตราไปรษณีย์) รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๒-๓

ที่มา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน